



กรมประชาสัมพันธ์
PRD
THE GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

ปังไม่หยุด ฤดูไม่อยู่ สถิติใหม่ยางพาราไทย พุง 83 บาท/กิโลกรัม สูงสุดในรอบ 3 ปี 5 เดือน

"ยางพารา" ราคาสูงสุดในรอบ 4-5 ปี หวังทำรายได้เข้าไทยปีละ 1.31 แสนล้านบาท นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ราคายางพาราแผ่นดิบเฉลี่ย ที่ซื้อขาย ณ ตลาดท้องถิ่น วันที่ 6 มีนาคม 2567 อยู่ที่ กิโลกรัมละ 74 บาท ถือเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน มกราคม หากราคาทรงตัวตลอดปี คาดว่าเกษตรกรชาวสวนยางจะขายยางได้ ราคาดีขึ้นกว่าปี 2566 ถึง 30.80 บาท/กก. ผลผลิตทั้งประเทศราว 5 ล้านตัน/ปี คาดว่าเกษตรกรชาวสวนยางจะทำรายได้เพิ่มขึ้น 154,000 ล้านบาท/ปี ผลผลิตกว่า 85% ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ คาดว่าจะนำรายได้ใหม่เข้าประเทศ 131,000 ล้านบาท/ปี

ทั้งนี้ นายกฯ ขอขอบคุณความร่วมมือทุกหน่วยงานช่วยปราบยางเถื่อน ทำราคายางพาราไทย ทะลุ กิโลกรัมละ 80 บาท ในรอบ 3 ปีกว่า หวังราคาจะดีขึ้นอีก ยืนยันรัฐบาลผลักดันต่อ อยากรักษาพื้นที่เกษตรกรอยู่ ดีกินดี โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนเริ่มภารกิจแรกที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยกล่าวถึงราคาของยางพารา ที่สูงขึ้นทะลุ กิโลกรัมละ 80 บาท (ราคาส่งออก) เป็นราคาที่สูงที่สุดในช่วงเวลา 41 เดือนที่ผ่านมา ว่า ยางพาราในไทยมีทั้งสิ้นกว่า 25 ล้านไร่ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอีกหนึ่งชนิด ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศตั้งแต่วางแรกของการเข้ามารับตำแหน่งว่าจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่าในช่วงเวลา 4 ปี และเชื่อว่าช่วงนี้ยังไม่ใช้ราคาของยางที่สูงที่สุด

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองทัพบก กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร ตำรวจ ที่ช่วยกันสกัดกั้นดูแลยางพาราเถื่อนไม่ให้ข้ามแดนเข้ามา โดยในระหว่างการประชุมที่ออสเตรเลีย นายเศรษฐา ได้พบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ทราบว่ามาเลเซียนำเข้ายางพารากว่า 80% เพื่อบริษัททำถุงมือยาง จึงได้สั่งการคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้พร้อมจัดหาซัพพลายยางพาราแก่มาเลเซียโดยตรง

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า ส่วนสำคัญเกิดจากหลายภาคส่วนร่วมมือกันเป็นหูเป็นตา รวมถึง สส.ในพื้นที่ ไม่ว่าจะพรรคการเมืองใดก็ตาม โดยเฉพาะในการเข้มงวดตรวจสอบนำเข้าสินค้าเถื่อน ทั้งหมดนี้ ทั้งหมูเถื่อน เนื้อเถื่อน แพะเถื่อน ไม่ให้นำเข้าอยู่แล้ว โดยเฉพาะสินค้าหลักที่ไทยสามารถผลิตได้เอง ไม่จำเป็นต้องเอาเข้ามาเพราะต้องดูแลเกษตรกรของไทยก่อน

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : ไทยคู่ฟ้า <https://citly.me/OCrVz/>

NBT Connex <https://citly.me/ZYm7V/> / ไทยรัฐ <https://citly.me/TNp7t>